



ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๓/ว ๐๐๑

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๓๑ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การยกเลิกโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
หลักสูตร “ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบกรณี  
ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนกระบวนการทางวินัย  
และการต่อสู้คดี” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๓

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ท้องถิ่น หลักสูตร “ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบกรณี  
ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนกระบวนการทางวินัย และการต่อสู้คดี”  
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ โดยกำหนดจัดการอบรม ดังนี้

รุ่น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออกคิด จังหวัดเชียงใหม่

รุ่น ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

รุ่น ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ โรงแรมสตาร์เวล บาห์ลี จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องจากเมื่อครบระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่โครงการฯ  
กำหนด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องขอภัยที่จำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการอบรม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่) การยื่นบัญชี  
ทรัพย์สิน การตรวจสอบกรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตลอดจนกระบวนการ  
ทางวินัย และการต่อสู้คดี” รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๓ ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของท่านได้โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว  
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนอบรม จำนวนเงิน ๓,๙๐๐ บาท  
(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่หน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร